

# รายงานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา (PLC)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

ประธานในที่ประชุม ผู้อำนวยการบุญเลิศ ทองชล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ครูและบุคลากร จำนวน ๕๙ คน

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม

๑. นางสาว อังฉวีวรรณ ขอนนุญาต

๒. นางสาวภาพร พัฒนรักษา ขอนนุญาต

๓. นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว ลาป่วย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) อำเภอเกาะสมุย เข้าศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ มอบหมาย ครูกิ่งดาว ช่วยชนะ ในการดำเนินการ ซึ่งครูกิ่งดาว แจ้งว่าดำเนินการในส่วนที่ ๑ ในขณะนี้ครูที่ดำเนินการแล้ว ๔๒ คน จากครูทั้งหมด ๖๐ คน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะข้อมูลได้ ส่วนที่ ๒ ประเมิน EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนที่ ๓ ทำข้อมูลทั้ง ๑๑ ตัวชี้วัดไปเปิดเผยต่อสาธารณะ กิจกรรมที่จะทำในวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คือกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมี ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวนำ ในส่วนของการประเมิน EIT ควรอ่านคำถามให้ละเอียดถี่ถ้วน เน้นย้ำในส่วนของผู้ปกครอง เช่น ข้อที่ ๑๐ ให้ตอบว่ามี เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ส่วนเรื่องอื่นๆ เป็นการให้บริการระหว่างบุคคล คู่มีในแต่ฝ่ายต้องพิจารณาและจัดทำคู่มือ เช่น ธุรการ ให้ออกหนังสือรับรองต่างๆ ฝากให้แต่ละฝ่ายจัดทำและผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒.๑ ผู้อำนวยการบุญเลิศ ทองชล ประกาศเรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมาภิบาล และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด มอบหมายครูจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แปลเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทั้งหมดจะมี ๓ ภาษา และเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนรับทราบทั้งใน เว็บไซต์โรงเรียน และ Facebook ของโรงเรียน

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ้านตาขุนเก็บผลงานในปีนี้เพื่อที่จะประเมินในปีการศึกษาหน้า และมีการนำนักเรียนไปร่ำมนรธา ครูอมรรัตน์ วิจารณ์ นำเสนอผลที่ได้ไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนบ้านป่าตอง โรงเรียนบ้านเสด็จ จากที่ไปดูโรงเรียนบ้านเสด็จมีการวางแผนที่ดี โรงเรียนบ้านป่าตองจะมีจุด แข็งของชุมชน เป็นภาพกิจกรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ เป็นไปอย่างเรียบง่ายทำได้จริง มีการนำเสนอของ นักเรียนที่เข้าใจในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาน่าจะดำเนินการไม่ยากเพราะเคย ผ่านการประเมินมาแล้ว ครูพีรพงษ์ ฤทธิเพชร จากการทำไปดูงานมามีความประทับใจในชุมชนนทรศการ ครู สมศักดิ์ บัวหนูน จากการทำไปดูที่โรงเรียนบ้านนาสาร ตั้งแต่การดำเนินการโรงเรียนมีความพร้อมและมีการต้อนรับ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนมีการแนะนำ ๓ ภาษา ในส่วนของวิถีทัศน์ได้เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน มีจุดขายคือมนรธา และการประเมินในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับริบทของ โรงเรียน

ผู้อำนวยการมอบหมายให้ครูกัญญา สมชาติ ให้ดำเนินการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง หรือไม่ว่างไร โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาก็เป็นสถานศึกษาพอเพียงอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อำนวยการถามครูว่าควรมีการประเมินหรือไม่ ครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามี มติให้โรงเรียนเข้ารับการประเมิน และมอบหมายครูกัญญา ครูอมรรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน กิจกรรมเพื่อให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสุดา เอ็งฉ้วน)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

(นายบุญเลิศ ทองชล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา